

XCMG ส่งรถขุดลงพื้นที่ช่วยบรรเทาสถานการณ์ น้ำท่วมทั่วประเทศจีน



อุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของจีนได้สร้างความเสียหายทั่วประเทศ โดยเฉพาะในมณฑลเสฉวน ชิงไห่ กานซู ยูนนาน เจียงซี เจียงซู และหูเป่ย์ ด้วยเหตุนี้ บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้างชั้นนำอย่าง XCMG (SZ:000425) จึงยื่นมือให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปฏิบัติการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ประสบภัย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม XCMG ได้ส่งรถขุดรุ่น XE200DA จำนวนสองคัน เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในหมู่บ้านหยวนชาน เขตต้าเหอ อำเภอหวงเม่ย์ เมืองหวงกั๋ง มณฑลหูเป่ย์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากดินถล่ม เนื่องจากมีซากปรักหักพังเป็นจำนวนมาก รถขุดขนาดเล็กจึงไม่สามารถเคลียร์พื้นที่ได้ โดย XCMG ได้ระดมทีมงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ที่ขาดการติดต่อ 9 รายในเหตุการณ์ดินถล่ม รวมถึงเคลื่อนย้ายชาวบ้านกว่า 40 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัย

ฝนที่ตกหนักหลายวันติดต่อกันในอำเภอหูโซ่ว เมืองจิวเจียง มณฑลเจียงซี ส่งผลให้ระดับน้ำในทะเลสาบไป๋หยาง และแม่น้ำแยงซีมีปริมาณสูงขึ้น ทำให้คันกั้นน้ำเกิดการรั่วซึม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม XCMG จึงส่งรถขุด 6 คันไปช่วยสร้างคันกั้นน้ำสูง 1 เมตร ยาว 13,527 เมตร ช่วยให้นิคมอุตสาหกรรมโดยรอบที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสามารถกลับมาผลิตสินค้าและดำเนินการได้อีกครั้ง

ในฤดูน้ำหลากปีนี้ XCMG มีส่วนร่วมในปฏิบัติการบรรเทาภัยและกู้ภัยหลายครั้งทั่วประเทศจีน เช่น

- การส่งรถขุด 20 คันไปช่วยซ่อมถนนอย่างเร่งด่วนในเมืองหลงหนาน มณฑลกานซู ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม
- การส่งรถขุดไปยังอำเภอผิงเจ้อ มณฑลเจียงซี หนึ่งในพื้นที่ประสบภัยรุนแรงที่สุด เพื่อช่วยยกระดับความสูงของคันกันน้ำทะเลสาบฝางเพิ่มขึ้นอีก 60 เซนติเมตร เพื่อรับมือสถานการณ์อันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ในเขตหยางตัน เมืองกว่างเต๋อ มณฑลอานฮุย คุณหวัง ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท ได้ใช้ขุดรุ่น XE200DA เคลียร์แม่น้ำและถนนให้พร้อมรองรับปฏิบัติการกู้ภัย

XCMG ประกาศหลักปฏิบัติในการบรรเทาภัยจากเหตุแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติเมื่อปี 2560 โดยยึดหลักความเป็นผู้นำร่วมกัน การบริหารจัดการระดับท้องถิ่น การตอบสนองอย่างรวดเร็ว การรวมพลและการลงมือทำด้วยความสามัคคี โดยหลักปฏิบัติดังกล่าวระบุถึงขั้นตอนในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน การแบ่งหน้าที่ การจัดสรรอุปกรณ์และทรัพยากร รวมถึงการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับดีลเลอร์และลูกค้าในท้องถิ่นที่สามารถให้เช่าเครื่องจักรและให้การสนับสนุนได้ทันที

ณ วันที่ 22 สิงหาคม ลูกค้าของ XCMG กว่า 20 รายได้ส่งรถขุดเข้าร่วมปฏิบัติการกู้ภัยและบรรเทาภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยร่วมทำภารกิจต่าง ๆ ทั้งขุดลอกแม่น้ำ สร้างถนนในหมู่บ้าน กำจัดซากปรักหักพัง และกำจัดเศษขยะ

“XCMG ตระหนักถึงความรับผิดชอบของบริษัทเมื่อประเทศต้องเผชิญกับความยากลำบาก ขณะที่ชีวิตของประชาชนและทรัพย์สินก็ตกอยู่ในอันตราย เรามุ่งมั่นช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านการปฏิบัติจริง” หวัง หมิน ประธานบริษัท XCMG กล่าว

เกี่ยวกับ XCMG

XCMG เป็นบริษัทข้ามชาติผู้ผลิตเครื่องจักรหนักที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 77 ปี และปัจจุบันรั้งอันดับ 4 ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างของโลก บริษัทส่งออกสินค้าไปยัง 187 ประเทศและดินแดนทั่วโลก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.xcmg.com, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn และ Instagram

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20200828/2902254-1>

คำบรรยายภาพ - XCMG ส่งรถขุดลงพื้นที่ช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศจีน